

Số: 245/VPQH-GS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcV/v trả lời ý kiến, kiến nghị  
của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐOÀN VÀ HỘI TỈNH GIA LAI	
ĐẾN	Số: 41
	Ngày: 08/2/2015

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai,

Văn phòng Quốc hội nhận được văn bản của Ban dân nguyện chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri của quý Đoàn như sau: *Từ trước đến nay, nhiều ý kiến của cử tri đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan trả lời cụ thể, tuy nhiên việc giải quyết các vấn đề theo văn bản trả lời chưa có kết quả rõ ràng. Trong thời gian tới đề nghị Quốc hội đề cao quyền giám sát của mình và đề ra chế tài xử lý đối với cơ quan chức năng không giải quyết các kiến nghị theo văn bản đã trả lời.*

Văn phòng Quốc hội xin được báo cáo cụ thể như sau:

Thời gian qua, thông qua báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri và báo cáo giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri được công khai tại các kỳ họp Quốc hội, việc trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan đã có nhiều cố gắng, gắn với trách nhiệm của các cơ quan trước cử tri. Đặc biệt, kiến nghị của cử tri là nguồn thông tin quý giá, quan trọng, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội có cơ sở trình Quốc hội về nội dung nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn được thực chất và thiết thực hơn. Ban Dân nguyện cũng đã tích cực giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc giám sát hoạt động này; trực tiếp làm việc với nhiều bộ, ngành có liên quan, tiến hành giám sát một số chuyên đề cụ thể và giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả với Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh sự cố gắng của các cơ quan có liên quan, hoạt động này vẫn còn những hạn chế nhất định, như: việc phân định giữa vấn đề cần phải nghiên cứu, giải quyết với việc giải trình, thông tin đến cử tri còn chưa rõ ràng, chưa cụ thể; một số bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm; một số bộ, ngành việc giải quyết các kiến nghị tại các kỳ họp trước còn tồn đọng nhiều nên cử tri tiếp tục kiến nghị. Việc ban hành chính sách còn trùng lặp; một số văn bản trả lời còn không đúng với nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa nhận được sự đồng tình của cử tri. Chất lượng báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri còn có những hạn chế nhất định, chưa nêu đầy đủ thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả giải quyết; chưa đưa ra được lộ trình, phương hướng giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị. Công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật còn hạn chế nên một số nội dung cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ họp Quốc hội nhưng việc giải quyết chưa thật hiệu quả.

